

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thực hiện Công văn số 2358/UBND-NC ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc tăng cường thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng (THAHS và THNCĐ). UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về THAHS và THNCĐ

- Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định Chi tiết Luật THAHS về tái hòa nhập cộng đồng và Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 56/2021/KH-UBND ngày 24/8/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP ngày 17/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện tổ chức tốt công tác tiếp nhận, quản lý giáo dục, tạo mọi điều kiện giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. UBND cấp xã có trách nhiệm phân công tổ chức, cá nhân thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương; vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, giúp đỡ việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù ổn định cuộc sống, xóa bỏ kỳ thị, tái hòa nhập cộng đồng.

- Thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành án hình sự; Công văn số 2358/UBND-NC ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc tăng cường thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 10/9/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành án hình sự và ban hành Công văn số 913/UBND-NC ngày 14/6/2022 về việc tăng cường thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đến các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn có liên quan.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về THAHS và THNCĐ

- Thực hiện Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện; tập trung tuyên truyền, PBGDPL và vận động quần chúng nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về THAHS và THNCĐ.

- Các phòng, ban, ngành chức năng của huyện đã tích cực tuyên truyền về việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong hình phạt tù về địa phương đề nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, không có các hành động kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người THAHS và người CHXHPT, xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân, qua đó tích cực quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ họ sớm ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm.

- UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện đã phối hợp với Phòng Tư Pháp và Trung tâm VH-TT-TT huyện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách của địa phương về công tác tái hòa nhập cộng đồng qua chuyên mục “Pháp luật và Đời sống”. Công an cấp xã cũng phối hợp với Đài truyền thanh địa phương tăng cường tuyên truyền các thông tin về công tác hòa nhập cộng đồng theo đúng quy định tại Điều 9, Nghị định 49/2020/NĐ-CP.

- Công an huyện đã phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đơn vị có liên quan vận động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, thường xuyên lồng ghép các kiến thức pháp luật về THAHS và THNCĐ với các buổi hội nghị, sinh hoạt, hội họp ở các khu dân cư góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân nói chung và huy động được sức mạnh của quần chúng nhân dân trong quá trình thực hiện công tác THAHS và THNCĐ.

3. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm THNCĐ; có chính sách phù hợp khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện để người CHXHPT có điều kiện học nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã thực hiện đồng loạt các biện pháp đảm bảo THNCĐ:

- Chỉ đạo phòng Tư pháp huyện phổ biến tuyên truyền các văn bản pháp luật: Luật Lao động, Luật Nuôi con nuôi, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật đất đai, Luật Trẻ em,... đến đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

- Các phòng, ban, ngành chức năng của huyện cũng đã tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người

CHXHPT về địa phương, mỗi đơn vị đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trên từng khâu của công tác THNCĐ để nâng cao nhận thức người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người CHXHPT.

- Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho người CHXHPT về địa phương: nhập khẩu, chuyển khẩu, làm lại chứng minh nhân dân, căn cước công dân, các thủ tục xin xóa án tích,....

- Công an huyện Tuy Phước đã lập trang Fanpage “Công an huyện Tuy Phước” và “Đoàn Thanh niên Công an huyện Tuy Phước” (trên mạng xã hội Facebook) phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an huyện và các hoạt động Đoàn thanh niên để mọi tầng lớp nhân dân kịp thời nắm bắt, đồng thời phản ánh các thông tin về tình hình an ninh trật tự cho Công an huyện Tuy Phước. Thường xuyên tuyên truyền các kiến thức pháp luật về công tác THNCĐ như: các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về THNCĐ, quyền và nghĩa vụ của người CHXHPT, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện công tác THNCĐ để từ đó xóa bỏ các định kiến, sự kỳ thị, chung tay cùng nhau giúp đỡ, hỗ trợ người CHXHPT.

- Đoàn Thanh niên huyện cùng với Đoàn cơ sở các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về pháp luật, tổ chức các buổi giao lưu, gặp mặt. Các tổ chức Đoàn cũng đã lập các Fanpage trên các mạng xã hội để đăng tải các thông tin và hình ảnh tích cực về các hoạt động của Đoàn, những câu chuyện, tấm gương người tốt, việc tốt, hành động đẹp cần nêu gương; những tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên, các mô hình tiên tiến có ích cho xã hội. Đồng thời các cơ sở Đoàn còn phối hợp với UBND và Công an các cấp tổ chức các buổi gặp mặt, mở các lớp cảm hóa, giáo dục số thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ.

- Phòng Lao động Thương binh và xã hội cùng một số UBND các xã, thị trấn đã phối hợp với các tổ chức tín dụng cho vay vốn cho các hộ gia đình có người chấp hành xong án phạt tù để sản xuất, kinh doanh, cải thiện kinh tế hộ gia đình, ổn định cuộc sống.

- Công an huyện đã phối hợp với Ban Dân vận huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị khác vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, huy động sức mạnh quần chúng trong việc thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng cho người CHXHPT, góp phần giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tự ti, tích cực lao động, học tập, trở thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm.

4. Tổ chức việc dạy nghề, giải quyết việc làm, giúp đỡ người CHXHPT tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện các chính sách trợ giúp khác theo quy định

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách

xã hội huyện và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang kinh doanh trên địa bàn huyện để tổ chức đào tạo dạy nghề, giới thiệu việc làm, tiếp nhận người đang người chấp hành xong án phạt tù về địa phương vào làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh để ổn định cuộc sống. Đồng thời, cũng thường xuyên lồng ghép các kiến thức về pháp luật vào trong các buổi đào tạo dạy nghề để giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Phước cũng thường xuyên mở các lớp đào tạo, dạy nghề với nhiều ngành, nghề khác nhau, vận động số đối tượng tù tha về tham gia học nghề. Kết quả đạt được: Đã tổ chức 06 phiên giao dịch việc làm, tư vấn việc làm lưu động tại các xã, thị trấn và 04 phiên giao dịch việc làm trực tuyến thu hút hàng trăm lượt người tham gia, trong đó có nhiều người chấp hành xong án phạt tù.

5. Chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện công tác tiếp nhận, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù (CHXHPT) về cư trú ở địa phương

- UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Công an huyện hướng dẫn nghiệp vụ cho UBND cấp xã và Công an các cấp xã trực tiếp tiến hành công tác tiếp nhận, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người CHXHPT (ngày 08/8/2022 Công an huyện đã tổ chức tập huấn công tác THAHS tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng cho UBND cấp xã và Công an cấp xã).

- Công an huyện Tuy Phước mở hồ sơ điều tra cơ bản (ĐTCB) “Hệ loại đối tượng trong diện cần tổ chức THNCĐ” nhằm tiến hành nghiên cứu, thu thập thông tin, tài liệu, tình hình có liên quan đến người chấp hành xong án phạt tù chưa xóa án tích trên toàn địa bàn từ đó tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình làm cơ sở đề ra những chủ trương, giải pháp quản lý, giáo dục, tạo điều kiện giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. đã phân công cán bộ thường xuyên xuống địa bàn phối hợp cùng Công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách số đối tượng tù tha về.

- Công an các xã, thị trấn đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền ở cơ sở trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho số người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương nhằm ổn định đời sống, xóa bỏ mặc cảm, kỳ thị, tích cực học tập, lao động để trở thành công dân có ích cho xã hội. Đồng thời tiến hành lập các loại sổ sách theo dõi, quản lý và thường xuyên động viên, giáo dục, phân công người, đoàn thể, tổ chức giúp đỡ các đối tượng trên nhằm không để tái phạm trở lại.

- Khi người chấp hành xong án phạt tù ở các Trại giam, trại tạm giam, Nhà giữ về trình diện tại địa phương, Công an các xã, thị trấn đều thực hiện tốt công tác tiếp nhận, kiểm tra giấy chứng nhận CHXHPT, lập hồ sơ quản lý và cho họ cam đoan không tái phạm, yêu cầu họ chấp hành các nghĩa vụ về bồi thường thiệt hại theo Bản án của Tòa án và các quy định của địa phương. Đồng thời hướng dẫn họ làm các thủ tục nhập khẩu và cấp đổi Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân theo đúng quy định của pháp luật.

- UBND cấp xã cùng với Công an cấp xã thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt để phổ biến pháp luật đồng thời nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, nhu cầu cần thiết, những khó khăn, vướng mắc của số đối tượng CHXHPT, từ đó có những biện pháp phù hợp để giúp đỡ họ tìm kiếm việc làm, xóa bỏ mặc cảm, tự ti, tái hòa nhập cộng đồng.

- Công an huyện Tuy Phước phối hợp cùng với Công an các xã, thị trấn cùng các đơn vị có liên quan đã chủ động, thường xuyên gặp gỡ gia đình, thân nhân của người CHXHPT, tiến hành vận động gia đình cùng hỗ trợ, theo dõi, quản lý, giáo dục số đối tượng tù tha về.

- Công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người CHXHPT là trách nhiệm chung của toàn xã hội, phải huy động được sức mạnh của toàn thể quần chúng nhân dân thì mới đem lại hiệu quả cao. Các đơn vị có liên quan phải phối hợp một cách nhịp nhàng; sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp để quản lý, giám sát, giúp đỡ người CHXHPT.

- Công an huyện Tuy Phước đã phân công cán bộ thường xuyên xuống địa bàn phối hợp cùng Công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách số đối tượng tù tha về. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng tổ chức họp, nhận xét, đánh giá phân loại theo 4 nhóm quy định. Trên cơ sở phân loại để áp dụng các biện pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đối với các đối tượng thuộc nhóm có nguy cơ tái phạm cao (nhóm 3,4), Công an huyện Tuy Phước phối hợp cùng Công an cấp xã nắm chắc danh sách, lý lịch từng người, di biến động của từng đối tượng cùng với các đặc điểm khác có liên quan như nhân thân, nghề nghiệp, giới tính, lứa tuổi, đặc điểm tâm lý,... để có các biện pháp phù hợp với từng đối tượng, phòng ngừa các đối tượng tái phạm đồng thời phối hợp cùng các Cơ quan ban ngành, đoàn thể tư vấn, hỗ trợ vay vốn, tìm kiếm việc làm cho số đối tượng tù tha về, góp phần chuyển đổi các đối tượng từ nhóm 2,3,4 sang nhóm 1.

6. Việc bảo đảm kinh phí cho công tác THAHS và THNCĐ

Hàng năm, UBND huyện đã phân bổ nguồn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị cho công tác THAHS và THNCĐ theo đúng quy định pháp luật.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác THAHS và THNCĐ đã tạo điều kiện thuận lợi cho số đối tượng của số đối tượng THAHS tại cộng đồng chấp hành.

- Việc tổ chức thực hiện công tác thi hành án hình sự tại địa phương trong thời gian qua được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- UBND cấp xã cùng các ban, ngành, hội, đoàn thể đã phối hợp cùng với gia đình để quản lý, theo dõi, giám sát số đối tượng CHXHPT, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống, xóa bỏ mặc cảm, tự tin,

tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

2. Hạn chế, khuyết điểm

- Người chấp hành xong hình phạt tù về địa phương phần lớn chưa chấp hành xong hình phạt bổ sung và bồi thường thiệt hại theo Bản án nên công tác xóa án tích còn gặp nhiều khó khăn.

- Một số phòng, ban, ngành chưa thực sự quan tâm đến công tác THAHS và THNCĐ, chưa phát huy hết vai trò, chức năng của mình để nâng cao hiệu quả của công tác THAHS và THNCĐ của huyện Tuy Phước.

- Một số xã, thị trấn chưa có sự phối kết hợp giữa các đoàn thể, tổ chức xã hội với lực lượng Công an trong việc giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi nói chung và người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương nói riêng còn yếu.

3. Kiến nghị, đề xuất

3.1. Kiến nghị với UBND tỉnh

- Chỉ đạo, ban hành các cơ chế phối hợp thống nhất giữa các đơn vị, lực lượng để nâng cao hiệu quả công tác THAHS và THNCĐ

- Cần trang bị các cơ sở vật chất, các trang thiết bị và kinh phí cho cấp huyện và cấp xã để thực hiện công tác thi hành án hình sự và THNCĐ.

3.2. Kiến nghị với Công an tỉnh

- Ban hành các Đề án quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương và hướng dẫn cho UBND huyện, Công an huyện tổ chức thực hiện

- Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác THAHS và THNCĐ.

- Trang bị cho Công an cấp huyện và lực lượng Công an xã, thị trấn các loại hồ sơ, biểu mẫu, sổ sách phục vụ cho công tác THNCĐ.

Trên đây là báo cáo kết quả việc tăng cường thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, UBND huyện Tuy Phước báo cáo Công an tỉnh biết, theo dõi./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- CT UBND huyện;
- Công an huyện Tuy Phước;
- LĐVP, CVVP (K2);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam

